

กรมการท่องเที่ยว หนุนปีท่องเที่ยววิถีไทยยั่งยืน จัด อบรมกระตุ้นผู้ประกอบการไทยใส่ใจความปลอดภัย นักท่องเที่ยว



กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกว่า ๑,๐๐๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นผู้ประกอบการไทยใส่ใจความปลอดภัยระวังภัยคุกคามจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวในรูปแบบนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับธุรกิจบริการท่องเที่ยวไทย รับปีท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืน

งานอบรมซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องเพลนารี ๒ - ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยมีว่าที่ร้อยตรีอานูภาพ เกษรสุวรรณ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และคณะผู้บริหารกรมการท่องเที่ยวให้การต้อนรับ

ภายในงานสัมมนาซึ่งแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย ได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ พลโทพงศกร รอดชมภู รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ “ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันการก่อการร้ายโดยภาคเอกชน” ด้านนายชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมให้บรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยววิถีไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ๑๒ เมืองต้องห้าม....พลาด”

ด้านนายบัณฑิต นริศรางกูร ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ปิดท้าย ที่ พ.ต.อ.ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพำนักอาศัยของชาวต่างชาติในประเทศไทย

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กล่าวระหว่างการอบรมว่า “จากสถานการณ์ การท่องเที่ยวปัจจุบันที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไทยเพิ่มมากขึ้น คนไทยเองก็ตื่นตัวในการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นเช่นกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งจากอุบัติเหตุและภัยคุกคามอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราวนักท่องเที่ยว กระทรวงฯ จึงมุ่งมั่น ในการสร้างความเข้าใจด้านความปลอดภัย การเป็นหูเป็นตาในการดูแลนักท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมความเข้าใจให้

ผู้ประกอบการให้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย”

ว่าที่ร้อยตรีอานูภาพ เกษรสุวรรณนท์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร สปา ลونغสเตย์ โฮมสเตย์ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ อันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีศักยภาพ และยกระดับการท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืน”

เผยแพร่โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณกมล กานต์ ศรีกนก โทร. 08 5221 3346